



ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว.๕๓๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โครงการและตารางการสัมมนา/เกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๑ ชุด
๒) แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑ ชุด
๓) ตารางจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเยี่ยม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการร้องเรียนการดำเนินงานตามโครงการฯ ผนวกกับปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมิน เนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการและมีคณะกรรมการประเมินคนใหม่เข้ามาจึงจำเป็นต้องสร้างความชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้ง มีการเปลี่ยนศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ทำให้กระบวนการบริหารจัดการโครงการไม่ราบรื่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดวันเวลา และสถานที่การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดที่แนบ จึงขอความร่วมมือท่านคัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมมนาตามจำนวนและเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตละ ๓ คน และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขตละ ๑ คน) ให้สำนักทดสอบทางการศึกษาทราบภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพิจารณาส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เขตละ ๑ คน และจำนวนที่เหลือเป็นกรรมการประเมินที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนดดังแนบ

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ตั้งเบิกที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านแล้ว ส่วนค่าอาหารและค่าที่พักระหว่าง
การสัมมนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกมล รอดคล้าย)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๓๕๗ - ๕๘

โทรสาร ๐๒ ๖๒๘ ๕๘๖๒